

จุฬาสาร
กองกิจการนิสิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2563



ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวพรนัชชา สายสินธุ์

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL



นายชนพัฒน์ พิลัง

รางวัลนักศึกษารางวัลชมเชย
ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ

- โครงการประชุมนิเทศนิสิตพิการ และเข้าพบอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563
- นิสิต มน.เข้ารับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562
- การประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563
- ประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิตหอพัก มน.และหอพักในเครือข่ายฯ
- สัมภาษณ์ “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563
- นิสิต มน. เข้ารับสมัครคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
- ประชุมพิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้สมควรได้รับทุนโควิดฯ (รอบที่ 2)

โครงการปฐมนิเทศนิสิตพิการ และเข้าพบอธิการบดี



ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. กาญจนา เจริญศรี อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองอธิการบดี 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริรัตน์ แก้วอุไร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชร บุษยรัตพันธุ์ โดยมี นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวรายงาน จากนั้นอธิการบดีกล่าวให้โอวาท สร้างขวัญและกำลังใจ ในการใช้ชีวิตระหว่างเรียนใน มน. ในกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตพิการสังกัด ม.นเรศวร ซึ่งปัจจุบันมีนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมเสลา 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิต มน.เข้ารับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์



เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ได้รับทุนการศึกษา พระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวจิตาภา รุ่งราบสูง นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ และ นางสาวศุภางค์ บรรลุ นิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษา สงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่มี ภูมิสำเนาและกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องสมเด็จ พระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์) ประธานกรรมการมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

ตรวจเยี่ยมหอพักในเครือข่าย มน. ประจำเดือนกันยายน 2563



เพื่อเป็นการดูแลความเป็นอยู่และการจัดบริการสวัสดิการ สำหรับนิสิต ที่พักอาศัยในหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประจำปี การศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยจึง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับบริการเช่าหอพักสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 และผู้เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตรวจ เยี่ยมหอพักนิสิตในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย จำนวน 15 หอ ได้แก่ 1. หอพักชายบ้านเรมอโน 2. หอพักบ้านเรา 3. หอพักอิงน้ำ 4. หอนักนักแมนชั่น 5. หอพักแมนชั่น 1 6. หอพักแอปปีโฮมเพลส 7. หอพักทวิชัย 8. หอพัก K-Hall 9. หอพักโฮมมี 10. หอพักจันทร์กะพ้อ 11. หอพักเครสชیدنท์ 12. หอพักอาชา 13. หอพักธารา 14. หอพักไกลเด็นท์เพลส 15. หอพักออร์คิดคอร์ท

ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจเยี่ยมหอพัก ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประจำทุกๆ เดือนเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีของหอพักนิสิตในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยต่อไป

สัมภาษณ์จัดลำดับนิสิตที่ประสงค์ขอรับ ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563



เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยหัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต หัวหน้างานอำนวยความสะดวก และหัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์พิจารณาจัดลำดับนิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา ม.นเรศวร กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ โดยมีนิสิตเข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาฯ จำนวนทั้งสิ้น 84 ราย ทั้งนี้ งานบริการสวัสดิการ กองกิจการนิสิต จะประกาศรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาที่ <https://www.sa.nu.ac.th> สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 0-5596-1216



เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ได้จัดประชุมผู้นำนิสิตพบอธิการบดี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจริญณี อธิการบดี และรองอธิการบดี 2 ท่าน เพื่อรับฟังประเด็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยจากผู้นำนิสิต และนิสิตที่ร่วมเสนอประเด็นมายังมหาวิทยาลัย

สัมภาษณ์ "ทุนบุงอรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2563



นางพรริดา บุญยะโรจน์ หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต ให้เกียรติร่วมต้อนรับ คุณณัฐ ศิริวัฒน์กุล พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากบริษัท บุงอรอดบรีวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเดินทางมาสัมภาษณ์คัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อขอรับทุน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องให้คำปรึกษากลุ่ม 1 ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาม.นเรศวร อาคารอเนกประสงค์ กองกิจการนิสิต ม.นเรศวร โดยมีนิสิตที่เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 11 ราย ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกจะได้แจ้งต่อไป

นิสิตมอขอเข้ารับสมัครคัดเลือก นักศึกษาวិชาทหาร



งานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจฯ ได้นำนิสิต มน. ผู้มีความประสงค์สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 139 คน แบ่งเป็น นิสิตหญิง จำนวน 110 คน และนิสิตชาย จำนวน 29 คน เข้ารับรายงานตัวพร้อมทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ชาย/หญิง ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก



ประชุมพิจารณา คัดเลือกนิสิตผู้สมควร ได้รับทุนโควิทฯ (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวพรนัชชา สายสินธุ์

นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
กุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกวด
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE IDOL
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปี 2563



นายชนพัฒน์ พิลึก

นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลชมเชย
ระดับอุดมศึกษา ภาคเหนือ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ในการคัดเลือก
นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2562